

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

Chặng đường 10 năm (2010 - 2019) xây dựng nông thôn mới (NTM) của Thái Bình đã gặt hái được những thành quả to lớn. Đạt được kết quả đó là nhờ sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò của MTTQ các cấp đã tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng NTM.



Người dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM. Từ đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để cuộc vận động nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hành động, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương về xây dựng NTM. Thông qua các hình thức và nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, các tầng lớp nhân dân đã nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa to lớn của xây dựng NTM, từ đó hăng hái tham gia với nhiều việc làm thiết thực như đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, hiến kế, hiến công, chung sức xây dựng NTM.

Thành công trong xây dựng NTM của tỉnh Thái Bình hiện nay phải kể đến phong trào hiến



Đường nông thôn mới xã Việt Hùng (Vũ Thư).

đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công của các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2011 - 2019, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tham gia hơn 7 triệu ngày công, hiến gần 8.700.000m² đất nông nghiệp, đào đắp gần 15.800.000m³ đất bờ vùng, bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Bên cạnh đó, hàng nghìn hộ dân trong tỉnh còn tự nguyện tháo dỡ tường, dậu, nhà ở, công trình phụ, hiến đất thổ cư với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn; nhiều tập thể, cá nhân và con em xa quê ủng hộ số tiền mặt có giá trị từ 50 triệu đồng đến hơn 10 tỷ đồng. Điển hình như xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) có 192 hộ dân hiến 4.075m² đất, tự tháo dỡ 30 công trình phụ, 205 công nhà, 2.906m tường bao; xã Hồng

Minh (Hưng Hà) có 188 hộ dân hiến 4.063m² đất, tự tháo dỡ 150m² nhà ở, 1.615m² công trình phụ, 138 công nhà, 3.932m tường bao; gia đình ông Ngô Văn Phát ở xã Nam Hưng (Tiền Hải) ủng hộ trên 12,8 tỷ đồng... Sẵn sàng tháo dỡ căn nhà mái bằng đang ở với diện tích hơn 100m² cùng công trình phụ để làm con đường mới trong thôn, ông Bùi Bá Lê ở thôn Cam Đoài, xã Thụy Liên ở, công trình phụ, hiến đất thổ cư với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn; nhiều tập thể, cá nhân và con em xa quê ủng hộ số tiền mặt có giá trị từ 50 triệu đồng đến hơn 10 tỷ đồng. Điển hình như xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) có 192 hộ dân hiến 4.075m² đất, tự tháo dỡ 30 công trình phụ, 205 công nhà, 2.906m tường bao; xã Hồng

Nhằm huy động các nguồn lực tham gia xây dựng NTM, MTTQ các cấp cũng đã phối hợp với các tổ chức thành viên phát động xây dựng các mô hình, phong trào cụ thể gắn với vai trò, nhiệm vụ của mỗi tổ chức như hội nông dân với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; hội phụ nữ với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; đoàn thanh niên với phong trào "Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM"; người cao tuổi với phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng"... Bà Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiền Hải cho biết: Những năm qua, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tạo nguồn lực xây dựng NTM. Các cấp hội đã đứng ra tín chấp giúp hội viên vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất với tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại hơn 297 tỷ đồng/9.919 hộ vay; duy trì hoạt động của 235 tổ tiết kiệm với 29.845 thành viên tham gia, đã giúp gần 1.300 hội viên với số tiền trên 13,3 tỷ đồng; phối hợp tặng 50 con bò sinh sản, gần 4.000 con gà giống với tổng trị giá 670 triệu đồng cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo... cùng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, hiệu quả khác. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đến nay các cấp hội xây dựng được 135 mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, gần 183 biển đoàn đường phụ nữ tự quản, trồng 152 bồn hoa, đường hoa có tổng chiều dài trên 20km góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân mà chương trình xây dựng NTM đã đạt kết quả toàn diện.

Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã huy động tổng nguồn lực xây dựng NTM (gồm tiền mặt, hiến công, xi măng tình hỗ trợ, hiến đất, tài sản...) ước đạt 22.236 tỷ đồng, trong đó huy động các tầng lớp nhân dân và con em xa quê đóng góp 4.056,49 tỷ đồng. Đến nay, 100% số xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM; 7/7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Tiếp nối những kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng NTM trong tình hình mới.

MINH QUÂN

THÀNH PHỐ ĐẤU AN TĂNG THU NGÂN SÁCH

Những năm qua, thành phố Thái Bình đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng ấn tượng nhất phải kể đến là số thu ngân sách. Qua từng năm, số thu ngân sách ngày càng tăng, thể hiện sự phát triển bền vững của nền kinh tế.



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Bông Thái Bình, cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Bình 5 năm qua đạt gần 2.015 tỷ đồng, tăng 8,5%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước thực hiện 2.015 tỷ đồng, bằng 1,5 lần so với năm 2015; trong đó thu thuế từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 1.385 tỷ đồng, chiếm 68,7% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Bằng 150% so với năm 2015. Ông Vũ Đức Tuấn, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch thành phố cho biết: Để hoàn thành vai trò chủ thể thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, hàng năm UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch phân bổ thực hiện hoàn thành dự toán thu cân đối NSNN. Trong quá trình phân bổ dự toán, thành phố đã bám sát tình hình thực hiện thu NSNN năm trước và các chính sách, chế độ thu, bảo đảm công khai, đúng thời gian quy định. Bên cạnh việc đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp nhằm kích thích, nuôi dưỡng nguồn thu, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố đã đề xuất, tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, điều hành thu chi ngân sách luôn ở thể chủ động, tích cực; triển khai tốt các giải pháp tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đề xuất nhiều cơ chế, chính sách khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành

phố. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính được quan tâm đẩy mạnh. Tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu; tập trung những lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện chỉ ngân sách đúng mục tiêu, đúng quy định, không bổ sung các khoản chi ngoài dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm cân đối ngân sách địa phương. Mặt khác, các xã, phường tập trung thu dứt điểm giá trị hình thành thu, hàng năm UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch phân bổ thực hiện hoàn thành dự toán thu cân đối NSNN. Trong quá trình phân bổ dự toán, thành phố đã bám sát tình hình thực hiện thu NSNN năm trước và các chính sách, chế độ thu, bảo đảm công khai, đúng thời gian quy định. Bên cạnh việc đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp nhằm kích thích, nuôi dưỡng nguồn thu, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố đã đề xuất, tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, điều hành thu chi ngân sách luôn ở thể chủ động, tích cực; triển khai tốt các giải pháp tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đề xuất nhiều cơ chế, chính sách khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành

phát hiện kịp thời những hạn chế, nguyên nhân để có giải pháp tích cực trong công tác thu ngân sách. Phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật thuế, đặc biệt là chính sách thuế mới. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý đối với công tác rà soát, quản lý kê khai nộp thuế, giám sát tình trạng hoạt động của người nộp thuế; thực hiện đơn đốc thu sát thực tế phát sinh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 8,5%/năm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (không bao gồm tiền sử dụng đất), thành phố Thái Bình tiếp tục tăng cường khai thác, phát triển các nguồn thu, bảo đảm cân đối nhiệm vụ chi ngân sách và các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn phát sinh đột xuất. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi số thuế nợ đọng. Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành lĩnh vực và sử dụng ngân sách; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi các nhà đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội bằng giải pháp cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để thu hút các nhà đầu tư.

MINH NGUYỄN

Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra năm 2019, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Quang Trung (Kiến Xương) đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp tái đàn lợn, từng bước khôi phục và ổn định hoạt động sản xuất chăn nuôi.

XÃ QUANG TRUNG Tích cực tái đàn lợn

Trước đây, khu chăn nuôi của gia đình chị Trần Thị Thủy ở thôn Mỹ Nguyên thường xuyên nuôi hơn 100 con lợn, trong đó có gần 30 lợn nái, còn lại là lợn thịt. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã khiến cả đàn lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy. Gắn bó với nghề nuôi lợn đã nhiều năm và nguồn thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi, không đành lòng để chuồng trại bỏ trống nên gia đình chị đã tích cực vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, chờ thời điểm thích hợp để tái đàn. Một trong những cách vệ sinh chuồng trại được gia đình chị áp dụng đó là dùng vôi củ xếp trên nền các ô chuồng nuôi, bơm nước vào để vôi nở ra và sinh nhiệt, hơi nóng bốc lên tước, mái chuồng nhằm tiêu diệt mầm bệnh còn tồn lưu trong môi trường đồng thời thường xuyên phun hóa chất sát trùng xung quanh khu vực chăn nuôi. Sau 2 tháng xử lý chuồng trại, tình

Trà Đông bị tiêu hủy gây thiệt hại hơn 170 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền hỗ trợ đợt 1 hơn 90 triệu đồng, ông đã cải tạo lại chuồng trại và mua con giống để tái đàn. Thay vì mua con giống vì nguồn cung khan hiếm, giá thành đắt. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ nhà nước, gia đình tôi đã nhận được hơn 150 triệu đồng nên đẩy nhanh tiến độ tái đàn. Để hạn chế rủi ro từ khâu chọn con giống, tôi liên hệ với công ty chăn nuôi có uy tín, bảo đảm nguồn gốc nhập về 9 con lợn nái ngoại trong đó có 4 con nái đã trưởng thành với giá 9,4 triệu đồng/con, 5 con nái hậu bị với giá 2,1 triệu đồng/con. Từ đàn lợn nái đã dần nhân lên số lượng lợn nuôi tại gia trại và cho nguồn thu. Tổng đàn lợn của gia đình hiện có 31 con và tiếp tục tăng quy mô đàn trong thời gian tới.

Cũng ảnh hưởng do bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn xã đàn lợn nái đã dần nhân lên số lượng lợn nuôi tại gia trại và cho nguồn thu. Tổng đàn lợn của gia đình hiện có 31 con và tiếp tục tăng quy mô đàn trong thời gian tới.

Ông Phạm Duy Phấn, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Quang Trung cho biết: Trước khi xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, toàn xã có gần 700 hộ chăn nuôi lợn với số lượng trên 8.000 con. Từ ngày 20/3 đến ngày 14/8/2019, bệnh dịch xảy ra buộc phải tiêu hủy hơn 2.000 con lợn với tổng trọng lượng gần 123.900kg. Số lợn khỏe mạnh còn lại được người dân giết mổ và tiêu thụ theo hình thức kêu gọi người tiêu dùng giải cứu. Sau khi địa phương công bố hết dịch bệnh, tổng đàn lợn chỉ còn lại hơn 300 con. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác tái đàn, xã Quang Trung đã cố gắng duy trì và phát triển đàn lợn bằng chính nguồn giống của địa phương và mua thêm con giống từ các nơi khác. Sau khi tiếp nhận số tiền hỗ trợ đợt 1 hơn 3,3 tỷ đồng, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo cho người chăn nuôi để có kinh phí tái đàn. Hiện toàn xã

có hơn 100 hộ chăn nuôi với hơn 1.200 con. Khó khăn lớn nhất trong công tác tái đàn đó là nguồn giống khan hiếm, giá đắt nhưng vẫn không thể mua được trong khi phải lớn người chăn nuôi bị thiệt hại về kinh tế sau dịch bệnh. Bên cạnh đó là nỗi lo dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, chưa có vắc-xin phòng bệnh, chi phí chăn nuôi cao, đến khi lợn đủ tiêu chuẩn xuất bán mà giá thành

hạ thì sẽ không có lãi nên nhiều hộ chăn nuôi chỉ dám tái đàn nhỏ. Mong muốn chung của người chăn nuôi là sớm được hỗ trợ thiệt hại, có biện pháp tháo gỡ khó khăn về con giống, hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi, tạo điều kiện được vay vốn ưu đãi để có kinh phí tái đàn, chi phí chăn nuôi cao, đến khi lợn đủ tiêu chuẩn xuất bán mà giá thành

đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của việc khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn sau bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chú trọng công tác phòng bệnh, tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn, thực hiện tiêm vắc-xin phòng các loại bệnh cho đàn lợn theo quy định.

THANH HUUYÊN



Người chăn nuôi tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn.